



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของกรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รายงาน

(นายรัฐกร ยอดปัญญา)

นิตกรชำนาญการ

ร.ท.กวัช. และ ร. รอง ท.กจธ.กปส.

ผู้จัดทำแผน

๑. นายรัฐกร ยอดปัญญา นิตกรชำนาญการ
๒. นางสาวปรานต์ สิทธิชัย นิตกรปฏิบัติการ
๓. นางสาววิรุ้ง รักเกษะรุ่ง นักรัฟพยาบาลปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๓๒๔, ๑๓๒๕
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๓๒๔, ๑๓๒๕
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๓๒๔, ๑๓๒๕

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศบท. กระบวนการ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การให้บริการ การจัดทำ บัตรประจำตัวสื่อมวลชน กรมประชาสัมพันธ์	สำนักนายกรัฐมนตรี	กรมประชาสัมพันธ์	ส่วนราชการระดับกรม	ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ชั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การให้บริการ การจัดทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชน กรมประชาสัมพันธ์	๑	ผู้ประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวสื่อมวลชน สำหรับสื่อมวลชนไทย และสื่อมวลชนต่างประเทศ ที่สังกัดองค์กรสื่อมวลชนไทย สามารถยื่นคำขอมีบัตร พร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ ๑. เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ https://www.prd.go.th ๒. กรณียื่นคำขอมีบัตรด้วยตนเอง ณ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ ๙ ถนน พระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓	ไม่พบความเสี่ยง	๑	๑	๑	ระดับ ความเสี่ยง ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ชั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	๒	เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอมิบัติ และเอกสารหลักฐานประกอบ คำขอมิบัติแล้ว เจ้าหน้าที่จะ ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ๒. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ ออกหนังสือตรวจสอบประวัติ อาชญากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ให้ผู้ขอมิบัติดำเนินการ ตรวจสอบประวัติอาชญากรตาม กรมประชาสัมพันธ์กำหนด (ผู้ ขอมิบัติต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย การตรวจสอบประวัติอาชญากร เอง)	ไม่พบความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	การชำระค่าบริการ ให้ผู้ขอมิบัติ ชำระค่าบริการในการออกบัตร ประจำตัวสีอมวลชนทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E - Payment) จำนวน ๕๐ บาท ต่อบัตร	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติม โดยไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ ผู้รับบริการ	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	๔	เจ้าหน้าที่ตั้งต่อไปนี้มีอำนาจอนุมัติค่าขอมีบัตรประจำตัวสื่อมวลชน และลงนามในหนังสือขอตรวจสอบประวัติอาชญากร (๑) สื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนต่างประเทศที่สังกัดองค์กรสื่อมวลชนไทย ให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา การประชาสัมพันธ์ เป็นผู้อนุมัติค่าขอ (๒) สื่อมวลชนต่างประเทศและสื่อมวลชนไทยที่สังกัดองค์กรสื่อมวลชนต่างประเทศให้ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ต่างประเทศ เป็นผู้อนุมัติค่าขอ	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้เกิดความเสียหาย หรือไม่ทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรให้กับผู้ยื่นคำขอ	๒	๒	๔	ต่ำ
	๕	อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงนามในบัตรประจำตัวสื่อมวลชนกรมประชาสัมพันธ์	ไม่พบความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๖	การรับบัตรประจำตัวสีอมพลขน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามผู้ขอ มีบัตรแจ้งไว้ในคำขอมมีบัตร หรือ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่พบความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นในลำดับ/ขั้นตอนที่ ๓. การชำระค่าบริการให้ผู้ขอมีบัตรชำระค่าบริการในการออกบัตรประจำตัวสีอมวลงนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Payment) จำนวน ๕๐ บาท ต่อบัตร</p> <p>- เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติม โดยไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้รับบริการ</p>	๔ ต่ำ	<p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. แสดงขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน หรือคู่มือการให้บริการประชาชน โดยแสดงช่องทางชำระค่าธรรมเนียม และจำนวนค่าบริการอย่างชัดเจน</p> <p>๓. เผยแพร่กรณีตัวอย่าง การลงโทษเจ้าหน้าที่ กรณีเจ้าหน้าที่ เรียก ทรัพย์สินผู้รับบริการ</p>	<p>๑. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทราบ โดยทั่วกัน</p> <p>๒. แจ้งให้ผู้รับบริการทราบอย่างเปิดเผย ชัดเจน</p>	ต.ค. ๖๕ ถึง ก.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	<p>(๑) สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบ</p> <p>- สื่อมวลชนต่างประเทศ</p> <p>- สื่อมวลชนต่างประเทที่สังกัดองค์กรสื่อมวลชนไทย</p> <p>(๒) สำนักประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ รับผิดชอบ</p> <p>- สื่อมวลชนต่างประเทศ</p> <p>- สื่อมวลชนไทย</p> <p>ที่สังกัดองค์กรสื่อมวลชนต่างประเทศ</p>	<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นในลำดับ/ขั้นตอนที่ ๔. เจ้าหน้าที่ที่ตั้งต่อไปนี้มีอำนาจอนุมัติค่าขอมีบัตรประจำตัวสื่อมวลชนและลงนามในหนังสือขอตรวจสอบประวัติอาชญากร (๑) สื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนต่างประเทศที่สังกัดองค์กรสื่อมวลชนไทยให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์</p> <p>(๒) สื่อมวลชนต่างประเทศและสื่อมวลชนไทยที่สังกัดองค์กรสื่อมวลชนต่างประเทศให้ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์</p> <p>(๓) เผยแพร่กรณีตัวอย่างการลงโทษเจ้าหน้าที่ กรณีเจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ทุจริตรับสินบน</p>	๔ ต่ำ	<p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. แสดงขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน หรือคู่มือการให้บริการประชาชน โดยแสดงช่องทาง จำนวน ค่าธรรมเนียม และจำนวนค่าบริการอย่างชัดเจน</p> <p>๓. เผยแพร่กรณีตัวอย่างการลงโทษเจ้าหน้าที่ กรณีเจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ทุจริตรับสินบน</p>	<p>๑. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๒. แจ้งให้ผู้รับบริการทราบอย่างเปิดเผยชัดเจน</p>	ต.ค. ๖๕ ถึง ก.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	<p>(๑) สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบ -สื่อมวลชนไทย -สื่อมวลชนต่างประเทศ ที่สังกัดองค์กรสื่อมวลชนไทย</p> <p>(๒) สำนักประชาสัมพันธ์ ต่างประเทศ รับผิดชอบ -สื่อมวลชนต่างประเทศ -สื่อมวลชนไทย ที่สังกัดองค์กรสื่อมวลชนต่างประเทศ</p>	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาคผนวก

กระบวนการจัดทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชน ผ่านระบบออนไลน์ (e-Service) ของกรมประชาสัมพันธ์

+

เข้าเว็บไซต์ www.prd.go.th
คลิก “PRD Service
บริการกรมประชาสัมพันธ์”
เลือก ทำบัตรสื่อมวลชน

1



2

กรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน
เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติในระบบแล้ว แจงไปที่อีเมล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสอบประวัติอาชญากร
และนำไปยื่นตรวจสอบประวัติ ณ
ส่วนกลาง : กองทะเบียนประวัติอาชญากร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค : พิสฐานหลักฐานจังหวัด
หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10

ผลการตรวจสอบประวัติ
ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมผ่าน
ระบบออนไลน์ทางธนาคารต่าง ๆ
ผู้รับบริการสามารถพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

3



4



แบบไฟล์รูป
เจ้าหน้าที่ออกบัตรสื่อมวลชน หรือ
E-Card
รับบัตร / จัดส่งบัตรทางไปรษณีย์

+ ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการจัดทำ
บัตรประจำตัวสีอมวอลชน กรมประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ

